

## ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 2-3 สิงหาคม 2564

การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

การเลือกวารสารให้พิจารณาวารสารที่จ่ายเงินอาจเป็นวารสารที่มุ่งทำธุรกิจ ผู้วิจัยต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ทำ มีการวางกรอบแนวคิด มีการทบทวนวรรณกรรมกว้างและลึก ภาษาต้องมีความเป็นวิชาการ

การเขียนต้องเริ่มจากการวางเค้าโครงของบทความโดยต้องศึกษาจาก Author guideline จากวารสารที่เลือก ซึ่งต้องเป็นวารสารที่ต้องการงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเรา ต้องอ่าน Scope ของวารสาร ต้องมีการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

บทคัดย่อ ต้องเขียนรูปแบบการวิจัยที่ชัดเจน ถ้าเป็นบทความวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของงานอื่นต้องระบุให้ชัดเจนต้องเช่นกัน การเขียนรายงานผลการวิจัยมีความต่างกันระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณจึงต้องศึกษารูปแบบการเขียนแต่ละรูปแบบให้ชัดเจน ในบทคัดย่อ ผลการวิจัยไม่ต้องใส่ค่าสถิติ เขียนเฉพาะใจความสำคัญส่วนใหญ่ไม่เกิน 200-300 คำ

ชื่อเรื่องควรสะท้อนให้เห็นความเป็นตัวแทนของภาพในวงกว้าง งานที่ทำเฉพาะที่ จังหวัด อำเภอจะขาดความสนใจ ชื่อเรื่องต้องบอกถึงปัจจัย ตัวแปร บริบท และระเบียบวิธีการวิจัย ชื่อเรื่องจะถูกกำหนดค่าส่วนใหญ่ไม่เกิน 15 คำ เขียนได้หลายแบบ อาจเป็นบรรยาย คำถาม หรือ บอกผลลัพธ์

การเขียนบทนำต้องสะท้อนถึงปัญหา อธิบายปรากฏการณ์และช่องว่างแห่งความรู้ สิ่งที่เราแล้ว สิ่งที่ยังไม่รู้ และความสำคัญของการทำวิจัย รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์ต้องชัดเจน เฉพาะเจาะจง

การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย ต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้ reviewers เห็นถึงความแข็งแกร่งของงานวิจัย เครื่องมือมีการรายงานผลความเชื่อมั่น การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง ไม่ละข้อมูลที่สำคัญที่ต้องรายงาน

ผลการวิจัย รายงานเป็นตารางและการบรรยายตามวัตถุประสงค์หรือสมมติฐานทุกข้อ

การอภิปรายผลเป็นขบวนการที่ยากต้องอธิบายไปตามข้อค้นพบ มีการเปรียบเทียบ ควรวางเค้าโครงไว้ในแต่ละย่อหน้า บอกถึงการนำผลการวิจัยไปใช้และข้อจำกัดของงานวิจัย ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย สรุปผลและการอ้างอิงผลการวิจัย

การเขียนอ้างอิงตามแบบที่วารสารกำหนด

### การนำไปใช้ความรู้จากการประชุมไปใช้

การนำผลที่ได้จากการประชุมไปใช้เพื่อวางแผนเตรียมต้นฉบับวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

โครงการลำดับที่...../ปีงบประมาณ 2564

พันธกิจที่ 2 การวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.ระดับสถาบัน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ.ระดับสถาบัน)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย (สกอ.ระดับสถาบัน)

1. โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม  
ชื่อโครงร่างวิจัยภาษาอังกฤษ The Pattern of Effective Communication Skill for Older  
Persons with Dementia